

# มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



ปีที่ 41 ฉบับที่ 142 วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

## ม.ราชภัฏนครฯ จัดโครงการ

### “เทคนิคการเขียนตำราและหนังสือ : เขียนอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนตำราและหนังสือ : เขียนอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์” ในวันที่ 10 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี ตามกำหนดการดังนี้

เวลา 08.30 น.	ลงทะเบียน
เวลา 08.45 น.	พิธีเปิดการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “การเขียนตำราและหนังสือ” โดยอธิการบดี
เวลา 09.00 น.	การบรรยายเรื่อง “เทคนิคการเขียนตำราและหนังสือ” โดย ศ.ดร.มงคล เดชนครินทร์ ราชบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 10.30 น.	การเสวนา “คุยกับสำนักพิมพ์จุฬาฯ : เขียนอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์” โดย ผศ.มานิต รุจิวิโรตม กรรมการผู้จัดการ สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 13.00 น.	การฝึกปฏิบัติการเสวนา “เขียนอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์” โดย ศ.ดร.มงคล เดชนครินทร์ ผศ.มานิต รุจิวิโรตม
เวลา 14.45 น.	การอภิปรายทั่วไป “เขียนอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์”
เวลา 16.00 น.	พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการบรรยาย โดยอธิการบดี

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

## ม.ราชภัฏนครฯ ร่วมกับจัดหางานจังหวัดจัดอบรมแรงงานไทยเพื่อความมั่นคงในอาชีพ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัด นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2556 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปี 4 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “แรงงานไทยเพื่อความมั่นคงในอาชีพ” ภายในงานยังมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ด้านทักษะการประกอบอาชีพ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในวันที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี

ส่วนในวันที่ 17 มกราคม 2556 กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัด นครศรีธรรมราช จัดนัดพบแรงงาน โดยได้เชิญผู้ประกอบการมาตั้งชুমเพื่อรับสมัครภายในงาน ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ และพร้อมด้วยการจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเสริม คือ การฝึกปฏิบัติการทำน้ำหอม ทำพิมเสนน้ำ กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 08.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย

จึงขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์นี้ผ่านอาจารย์ผู้สอนทุกท่านให้ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่กำลังมองหา งานทำในขณะที่จบ นักศึกษาที่มองหางานพิเศษทำในระหว่างเรียน และนักศึกษาที่ต้องการทำงานในระหว่าง ปิดภาคการศึกษา

### ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม แจ้งข่าวถึงผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2556 ให้ยื่นแบบเลือก สถานพยาบาล (สปส. 9-20) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556 โดยคำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจ และประโยชน์ ในการขอรับบริการทางการแพทย์ ทั้งนี้ สถานพยาบาลที่เลือก จะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อจังหวัดดังกล่าว และขอให้ผู้ประกันตนถ่ายสำเนาบัตรรรับรองสิทธิฯ ฉบับเดิมไว้ก่อน เพื่อนำไปใช้สิทธิรับ บริการทางการแพทย์ในช่วงรอการเปลี่ยนสถานพยาบาล (สปส. 9-02) ติดต่อขอรับแบบเลือกสถานพยาบาล (สปส. 9 – 02) ที่ งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หรือติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช ร่วมกับจังหวัด นครศรีธรรมราช กระทรวงวัฒนธรรม เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัด สัมมนาระดับนานาชาติ เรื่อง “ปฐมบท พระพุทธศาสนาในคาบสมุทรมหานคร” ใน ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2556 ณ ห้องอรพินธ์ โรงแรมทวินโลดส์ จังหวัด นครศรีธรรมราช

## จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลัดฟ้า ไปหาความเป็นสากล

ดร.ไกรเดช ไกรสกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏ กว่า๔๐แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยระดับราชภัฏให้การศึกษาแก่เยาวชน ถึงคนทำงานในท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และปริญญาเอก นิยามของปริญญาเอกแบบราชภัฏ ฟังดูแล้วน่าใจหาย การที่มหาวิทยาลัยให้โอกาสแก่คนในท้องถิ่นได้ยกระดับการศึกษาของตนให้ไปสู่การศึกษาขั้นสูงสุด ผู้เขียนถือว่ามหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่ของ “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” อย่างแท้จริง

แต่การยกระดับการศึกษาของคนในท้องถิ่น มิใช่เป็นเพียงแต่ต่างตอบแทน คนได้เป็นดอกเตอร์ มหาวิทยาลัยเก็บเงินแล้วให้ปริญญาบัตร “จ่ายครบ.จบแน่” บัณฑิตระดับดุษฎีต้องคิด รู้ และปฏิบัติได้ในระดับสากล กลับออกไปพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมั่นใจ คือ “คิดแบบสากล ลงสู่การปฏิบัติในระดับราชภัฏ”

สามโปรเฟสเซอร์ ดร.ปัญญา ดร.วิรวรรณ ดร.ไกรเดช พาว่าที่ดอกเตอร์สาขา “การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา” จำนวน ๙ คนลัดฟ้าไปเรียนรู้ความเป็นสากลเรื่องการวิจัยระดับนานาชาติ ที่ usq : University of Southern Queensland ประเทศออสเตรเลีย

สองสัปดาห์ที่ต้องเลิศเซอร์เป็นอังกฤษ สืบค้นฐานข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสากล ต้องพักอาศัยอยู่กับครอบครัวออสเตรเลีย ต้องเบรคฟาด และดินเนอร์ที่ไม่มีช้อน มีแต่มีดกับช้อม ต้องเรียนรู้มาตรฐานการดำเนินชีวิตที่เป็นสากล หลังดินเนอร์ต้องนั่งดูข่าวโทรทัศน์และวิพากษ์วิจารณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น!

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนรู้เรื่องงานวิจัยที่เป็นสากล จากโปรเฟสเซอร์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติของ usq ได้แลกเปลี่ยนงานวิจัยกับนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่มาจากทั่วโลกของเขาที่สำคัญต้อง oral presentation งานวิจัยของทุกคน ให้โปรเฟสเซอร์ของ usq เขาวิพากษ์

ถามว่า “กตสันใหม่?” คำตอบสำหรับอาจารย์คือกตสัน! ส่วนคำตอบของนักศึกษาเราคือ “กตสันมาก ถึงมากที่สุด!” เล่นเอานอนไม่หลับ แต่ทำที่สุดเราได้ยินเสียงฝรั่งบอกเราว่า “excellence!” ก็ชื่นใจ หนาวรับCertification กันทุกคนอย่างภาคภูมิใจ ถึงฉันจะรากหญ้า ฉันก็สากลนะ!!

ถามว่า “แพงไหม?” คำตอบคือ แพงครับ เพราะคิดค่าใช้จ่ายต่อหัวแล้วเป็นเลขหกหลัก! ที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้ไม่พอหรอก ต้องเพิ่มเติมกันถ้วนหน้าอีกหลายตั้ง แต่เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพเป็นสากล ภารกิจนี้จึงควรได้รับการส่งเสริมให้จัดกับทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา และต้องทำอย่างมีมาตรฐานเดียวกัน ไม่ใช่ฉิ่ง.. ซ้อป.. กลับ.. เลิก.

อยากให้ถามต่อว่า “คุ้มไหม?” คำตอบอยู่ที่ท่านอธิการบดีคนใหม่ครับ เพราะ”หลายคนยลตามช่องอธิการหนึ่งมองเห็นแต่โคลนตม อธิการหนึ่งตาแหลมคมเห็นดวงดาวอยู่พราวแพรว!! พวกเราจึงน่าจะถามท่านว่าที่ท่านอธิการใหม่ดูนะครับว่า ท่านมองเห็นอะไร ?



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัฏมา นนทโชติ

พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายกองภพ ประชาชาญ

สวัสดิ์คะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2556 ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1 ปีมะโรง

พักเที่ยงวันนี้เป็นเก็บตกของงานสถาปนามหาวิทยาลัย ในบรรยากาศพิธีทำบุญให้ทานไฟ เมื่อเช้าตรู่ของวันที่ 9 มกราคม ซึ่งเป็นไปตามคาดว่าจะมีความคึกคักอย่างเช่นทุกปีที่ผ่านมา งานนี้ต้องขอบคุณ พายุโซนร้อน “ไชนามู” ที่อ่อนกำลังทำให้บรรยากาศแจ่มใส เบื้องหลังงานนี้ ทั้งคุณกมล บุญเมือง และคุณ ก่อกานต์ ประเสริฐ บอกว่าสองสามวันที่ผ่านมาต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกันทุกระยะ เมื่อไชนามู ยอมอ่อนกำลังก็โล่งใจ ทุกอย่างลงตัวอย่างที่เห็น

ยังคงอยู่ที่บรรยากาศของงานทำบุญให้ทานไฟ กิจกรรมครั้งนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมร่วมกันสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ อย่างที่มของชมรมดนตรีไทย ได้พร้อมใจกันมาบรรเลงดนตรี สร้างบรรยากาศให้งานมีสีสันยิ่งขึ้น โดยมีคู่รักแห่งปีผศ.วันชัย-ผศ.พัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมศ มาคอยให้กำลังใจสมาชิกในชมรมอยู่ไม่ห่าง เช่นเดียวกับทีมพิธีกรที่สร้างสีสันให้งานคึกคัก หลักๆก็มีอาจารย์สุรินทร์ ทองทศ อาจารย์พัชรี สุเมโธกุล จอ.บุญอำนาจชัย นิยมวรรณ (จำเ้ม็ด) นอกจากนี้ยังมีพิธีกรรับเชิญอีกหลายท่านทั้งรศ.สิบบงศ์ ธรรมชาติ อาจารย์สมควร รังสิมันตุชาติ ผศ.ประหยัด เกษม ที่แวะเวียนมาสร้างสีสันเป็นระยะๆ

ด้านสื่อมวลชน “ไชนั้ยักษ์ข่าว” คุณพรชัย โชติวรรณ เต็มที่กับงานนี้ “น้องบัว” คนกันเอง จากรายการเช้านี้ที่เมืองนครฯ สทท.นครฯ ก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพไปออกอากาศ ทีมข่าวจาก IPM ก็อยู่จนเลิกงาน รวมทั้งสื่อส่วนอื่นๆ ที่มาร่วมด้วยช่วยกัน และอีกสื่อที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์งานนี้อย่างเต็มที่ คือสื่อจากผู้มาร่วมงานของเราที่ช่วยกันอัปรูปขึ้น facebook แพร่กระจายไปทั่วโลกในพริบตา

อดที่จะชื่นชมมิได้สำหรับอาจารย์โสพล ยอดอุดม หม่อมหล่อมาดเข้มแห่ง วจก. กับภาพที่เดินหิ้ว ปิ่นโตมาถวายพระตั้งแต่ย่ำรุ่ง แถมอาหารในปิ่นโตนั้นทราบมาว่าล้างมือปรุงด้วยตนเองตั้งแต่ตอนตีสี่ ใ้อัไฮ..ทิ้งในความตั้งใจคะ

เป็นภาพที่ประทับใจอีกหนึ่งกิจกรรม สำหรับการทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพระพุทธรูปหินศิ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี ทันทีที่อาจารย์วาที ทรัพย์สิน ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ที่มาร่วมพิธีทำบุญให้ทานไฟ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ก็มีนักศึกษา บุคลากร และแขกที่มาร่วมงาน ททยอยมาร่วมติดพุ่มกันคึกคัก บางหลักสูตรยกทีมกันมาทั้งทีมเลยทีเดียวน อาทิ หลักสูตรจิตวิทยาฯ หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรเทคโนโลยี(อิเล็กทรอนิกส์ ปี 1) และนักศึกษาหอพัก A ซึ่งผู้ที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ต่างอึ้งอึ้งใจกันถ้วนหน้า สรุปแล้วได้ยอดเงินมา 15,707 บาท ได้นำไปสมทบกับพุ่มที่ได้มีการทอดผ้าป่าในหอประชุมจากหลักสูตรต่างๆและแขกที่มาร่วมงาน รวมแล้วคราวนี้ได้ปัจจัยมา 266,910 บาท

ปิดท้ายพักเที่ยงวันนี้กับภาพประทับใจ ในความร่วมมือร่วมใจของทีมเจ้าหน้าที่อาคารและพื้นที่ ที่ได้ทุ่มเทร่างกายแรงใจเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมมาเป็นสัปดาห์ ขอปรบมือให้ดังๆ กับทีมงานที่เข้มแข็งทุกๆท่าน